



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 24 มีนาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ไตรมาส1จีดีพีการเกษตรพุ่ง3.8% พืชเพิ่มทุกตัว	ข่าวสด
2. ย้ำไทยนิยมฯ2.4หมื่นล้านอย่ามีทุจริต	โพสต์ทูเดย์
3. งบเพิ่มเติมแสนล้าน หว่านลงฐานราก มหาตไทยกวาดเยอะสุด 3.1 หมื่นล้าน	ผู้จัดการ
4. ชีดเส้น30วันสอบวัดชีนสุนัขบ้า	กรุงเทพธุรกิจ
5. เกษตรตั้งอนุฯจังหวัดเขิน'ไทยนิยม'	กรุงเทพธุรกิจ
6. อ.ส.ค. จับมือร่วมกับ ฟริสแลนด์ คัมพิน่า และ ม.เกษตรฯ ผลิตหลักสูตร...	ไทยโพสต์
7. กรมหม่อนไหม ลงนามร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ...	โพสต์ทูเดย์
8. คอแลมน์ กับแก้มการเมือง: งบ 1.5 แสนล้าน	เดลินิวส์
9. หนุนสหกรณ์ร้านค้า เสริมธงฟ้าประชารัฐ	เดลินิวส์
10. ห่วงส่งออกหลังมะกันบีจิ้นขงตัดแต่มียึดใบขับขึ้นกซึ่ง	มติชน
11. ขงตีทะเบียน'หมา-แมว'ตั้งกก.สอบวัดชีนปลอมปมบริษัทเมียรองอชิบตี	มติชน
12. เต็งฟ้าผ่า'ผู้ว่าการยางฯ' สร้างเรื่องฉาวไม่หยุด จับตา'อีซ'ไป'ใคร'จะมา	ผู้จัดการ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : เสาร์ 24 มีนาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ฉบับที่ : 9978 หน้า : 5(บน)

หัวข้อ : ไตรมาส 1 จีดีพีการเกษตรพุ่ง 3.8% พืชเพิ่มทุกตัวนายกฯถกอินโด-มาเลย์ดึงราคาขึ้น

ไตรมาส 1 จีดีพีการเกษตรพุ่ง 3.8% พืชเพิ่มทุกตัวนายกฯถกอินโด-มาเลย์ดึงราคาขึ้น

ไตรมาส 1 จีดีพีเกษตร พุ่ง 3.8% ย้ำความเชื่อมั่น
ทั้งปี ทุกสาขายังขยับต่อเนื่อง ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย สับปะรด ยางพารา ปาล์ม
น้ำมัน และลำไย นายกฯหารืออินโดนีเซีย-มาเลเซีย
ช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตรร่วมกัน ยางพาราปรับเพิ่ม
แล้ว 48-49 บาทต่อกก.

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจ
การเกษตรไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัว 3.8% เมื่อเทียบกับ
ปี 2560 โดยทุกสาขาการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ในอ่างเก็บน้ำสำคัญ มีเพียงพอด
การเพาะปลูกพืช สภาพอากาศในพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการ
ผลิต พืชเศรษฐกิจหลักหลายชนิดมีทิศทางเพิ่มขึ้น

สาขาพืชในไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัว 4.7% ผลผลิต
พืชสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรด โรงงาน ยางพารา ปาล์ม
น้ำมัน และลำไย สำหรับข้าวนาปี ผลผลิตเพิ่มขึ้น จาก
ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคามีแนวโน้มสูงขึ้น

สาขาปศุสัตว์ในไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัว 1.4%
เป็นผลจากการเพิ่มปริมาณการผลิตตามความต้องการ

บริโภค ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับการ
เฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาด และจัดการฟาร์มได้
มาตรฐาน ทำให้สินค้าปศุสัตว์หลัก ได้แก่ ไก่เนื้อ สุกร
ไข่ไก่ และน้ำนมดิบ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น

แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2561 คาดว่าจะ
ขยายตัว 3.0-4.0% โดยทุกสาขาการผลิตขยายตัว
ได้ต่อเนื่องจากปี 2560 ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ปริมาณน้ำ
และสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย การดำเนินนโยบายด้าน
การเกษตรต่างๆ เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้
ความต้องการสินค้าเกษตรของไทยมีทิศทางที่ดี

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิด
เผยว่า ขณะนี้ราคายางพาราปรับเพิ่มขึ้น ล่าสุดยางแผ่น
รมควันชั้น 3 อยู่ที่ 48-49 บาทต่อกก. ส่วนนาถกฤษฎา
บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างหามาตรการ
ผลักดันราคายางพาราให้สูงขึ้น อาทิ หารือประเทศผู้ผลิต
ยางพาราอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ให้หยุดกรีดยาง
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ที่ออสเตรเลีย

สัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ได้พบปะหารือกับผู้นำอินโดนีเซีย มาเลเซีย
ถึงความร่วมมือในการดูแลราคาพืชผลทางการเกษตร
เช่น ยาง ซึ่งผู้นำ 2 ประเทศตอบรับเป็นอย่างดี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

หัวข้อ : ย้ำไทยนิยมฯ 2.4หมื่นล้านอย่ามีทุจริต

วันที่ : เสาร์ 24 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 5525 หน้า : A5(ล่างซ้าย)

ย้ำไทยนิยมฯ 2.4หมื่นล้าน อย่ามีทุจริต

โพสต์ทูเดย์ - “กฤษฎา” ย้ำโครงการไทยนิยมฯ ต้องโปร่งใส ด้านทีดีอาร์ไอ แนะนำเครื่องข้อมูลเกษตรไร้การเมืองแทรก

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน “การตลาดนำการผลิต” และโครงการไทยนิยมฯ ยืนยัน ของรัฐบาล ว่า จะเริ่มดำเนินการเมื่องบประมาณรายจ่ายผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีวงเงินรวม 2.4 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ได้เตรียมเมนูทางเลือกโครงการไทยนิยม ยืนยัน (คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข) จำนวน 20 เมนูที่ครอบคลุมทั้งด้านการผลิตพืช ประมง ปศุสัตว์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร

“สิ่งสำคัญต้องทำประชาคมเน้นการมีส่วนร่วมให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้า

ถึง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกฝ่ายที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการมาร้องเรียนเหมือนโครงการที่ผ่านมาในอดีต เน้นย้ำว่า จะต้องโปร่งใส ไม่ซับซ้อน หรือกระจุกตัวอยู่แต่กลุ่มเดิมๆ ทุกขั้นตอนรัดกุมอย่าให้มีการทุจริต” นายกฤษฎา กล่าว

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวในการเสวนา เรื่อง การทำฐานข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อนำการเกษตรไทยสู่การเติบโต One Reform for Thai - Agriculture Take off ว่า ข้อมูลการเกษตรที่ถูกต้องแม่นยำเป็นที่น่าเชื่อถือคือ พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของ สศก. และของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งก่อนหน้านี้มีและต่อมากลายไปในช่วงที่การเมืองเข้ามาแทรกแซง ปัจจุบันเมื่อไม่มีการแทรกแซง ขอให้ สศก. เร่งดำเนินการปรับปรุงองค์กรเพื่อเรียกศรัทธากลับคืน

นอกจากนี้ เห็นว่า สิ่งที่ สศก. ต้องดำเนินการ คือ 1.การทำฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบพยากรณ์ใหม่ ที่ต้องแม่นยำ ทั้งจำนวนพื้นที่และผลผลิต โดยเฉพาะสินค้าเกษตรสำคัญของชาติ เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 22 พืชสำคัญ สศก. ต้องมีและต้องนำเชื่อถือ การเก็บข้อมูลต้องมีทั้งเชิงวิชาการและการลงเก็บภาคสนามจริง และต้องเชื่อมกับข้อมูลโลก ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

หัวข้อ : งบเพิ่มเติมแสนล้าน ห่วงลงฐานราก มหาดไทยกวาดเยอะสุด 3.1 หมื่นล้าน

วันที่ : เสาร์ 24 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 439 หน้า : 18(กลาง)

งบเพิ่มเติมแสนล้าน ห่วงลงฐานราก มหาดไทยกวาดเยอะสุด 3.1 หมื่นล้าน

ผ่านฉลุย 3 วาระรวด สำหรับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาในวาระการประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. นี้ เป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 150,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เป็นจำนวน 100,358.077 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อชดเชยเงินคงคลังในความควบคุมของกระทรวงการคลัง เป็นจำนวน 49,641.923 ล้านบาท

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ต่อที่ประชุม สนช. ว่า แม้ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6-4.6 ซึ่งถือว่าปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีตามการปรับตัวที่ดีขึ้นต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก การขยายตัวที่สูงขึ้นของการลงทุนภาครัฐตามการเพิ่มขึ้นของกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุนและความคืบหน้าของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การเพิ่มขึ้นของการลงทุนต่างประเทศและภาคเอกชนไทย รวมทั้งการขยายตัวของภาคบริการที่สำคัญ

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะภาคการเกษตรและชนบท แม้ราคาสินค้าเกษตรจะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการดูแลด้านราคาพืชผล การลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยเหลือเกษตรกรโดยรวมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1.5 แสนล้านบาท จึงมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให้สามารถพึ่งตนเองแข่งขันได้ รวมทั้งการรักษาวินัยการคลังโดยการตั้งรายจ่าย

เพื่อชดเชยเงินคงคลัง นอกจากนี้ รัฐบาลจะนำงบประมาณแผ่นดินไปดำเนินการเรื่องสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ สมาชิก สนช. ส่วนใหญ่ได้อภิปรายสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ว่า จัดสรรงบประมาณได้ตรงจุด รวมถึงเป็นการนำงบประมาณไปช่วยเหลือชาวบ้านโดยตรง เน้นสร้างความเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ แต่ขอให้รัฐบาลควบคุมและติดตามการใช้งบประมาณจำนวน 1.5 แสนล้านบาทให้เกิดความโปร่งใสเพื่อให้เงินถึงมือชาวบ้านจริงๆ ด้วย

สำหรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 1.5 แสนล้านบาทนั้น ในส่วนที่เป็นของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จำนวน 100,358.077 ล้านบาท จำแนกเป็น

1. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบกลาง 4,600 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนทั้งหมด
2. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง 5,325,000 บาท เป็นงบของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ใช้ดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งหมด
3. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 106,291 ล้านบาท เป็นงบของกรมการท่องเที่ยว ใช้ดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชนทั้งหมด
4. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 22,742.165 ล้านบาท แบ่งให้ 13 หน่วยงาน เพื่อใช้ในแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

หัวข้อ : งบเพิ่มเติมแสนล้าน ห่วงลงฐานราก มหาดไทยขาดเยอะสุด 3.1 หมื่นล้าน

วันที่ : เสาร์ 24 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 439 หน้า : 18(กลาง)



ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา

กรมหม่อนไหม สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)
และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมส่วนนี้มากที่สุด 13,701.395 ล้านบาท รองลงมาเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ 5,690.679 ล้านบาท และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ 1,791.534 ล้านบาท

5. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 72 ล้านบาท เป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชนทั้งหมด

6. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานในกำกับ จำนวน 258.4 ล้านบาท เป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำหรับแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

7. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 31,875.769 ล้านบาท แบ่งให้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ใช้ดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม

เศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน จำนวน 20,000 ล้านบาท กรมการปกครอง ใช้ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 2,547.65 ล้านบาท และกรมการพัฒนาชุมชน ใช้ตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน จำนวน 9,328.118 ล้านบาท

8. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงแรงงาน จำนวน 2,120.025 ล้านบาท สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใช้ดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

9. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 68.118 ล้านบาท สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ใช้ดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน

10. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 489.602 ล้านบาท สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ใช้ดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

11. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3,988.866 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณสำหรับธนาคารเพื่อ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : เสาร์ 24 มีนาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

ฉบับที่ : 439 หน้า : 18(กลาง)

หัวข้อ : งบเพิ่มเติมแสนล้าน ห่วงลงฐานราก มหาดไทยกวาดเยอะสุด 3.1 หมื่นล้าน

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 1,421.255 ล้านบาท และธนาคารออมสิน จำนวน 185.725 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน 785 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน และการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 1,596.855 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

12. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 34,022.513 ล้านบาท แบ่งเป็น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 20,000 ล้านบาท กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 13,872.513 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช 150 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากพิจารณาเป็นรายกระทรวงก็จะเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมากที่สุด ถึง 3.1 หมื่นล้านบาท รองลงไปคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ไป 2.2 หมื่นล้านบาท และกองทุนหมู่บ้านฯ ก็ได้ไปถึง 2 หมื่นล้านบาท รวมทั้ง กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่ได้ไป 1.3 หมื่นล้านบาท จึงเห็นได้ชัดชัดเจนว่าเป็นการอัดเงินงบประมาณลงไปในกลุ่มประชาชนระดับฐานรากโดยเฉพาะ นี่จะเป็นการหาเสียงจากประชาชนระดับรากหญ้าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ก่อนการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปี 2562 หรือไม่ ก็คงมองออกได้ไม่ยาก ■

ชีตเส้น30วันสอบวัดชีนสุนัขบ้า

กรุงเทพธุรกิจ ● สถานการณ์โรค
พิษสุนัขบ้ายังดูรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง
ล่าสุดกรมปศุสัตว์ประกาศพื้นที่เขต
โรคระบาดชั่วคราวในเขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร หลังพบสุนัขตาย
จากพิษสุนัขบ้า กระทรวงเกษตรฯ
ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงวัดชีน
ภายใน 30 วัน ชี้หากพบข้าราชการ
ทุจริตจัดซื้อต้องได้รับโทษ

นายเกษม บุญราช รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า
ขณะนี้ได้สั่งการให้นายเลิศวิโรจน์
โก้วฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ
จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เรื่องวัดชีนพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้ว
โดยแต่งตั้งให้นายสุรพงษ์ เจียสกุล
รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานกรรมการ

โดยจะเริ่มดำเนินสอบสวนให้
เสร็จสิ้นภายใน 30 วันใน 4 ประเด็น
ได้แก่ 1.ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่
มีครอบครัวข้าราชการในกระทรวง
เกษตรฯ เกี่ยวข้องในการจัดซื้อวัคซีน
หรือไม่ 2.ตรวจสอบว่าวัคซีนที่นำออก
ไปฉีดไม่มีคุณภาพหรือหมดอายุจริง

หรือไม่ และ 3.ตรวจสอบขั้นตอน
ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวง
สาธารณสุข และองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(อปท.)ถึงการทำงานที่
ไม่มีประสิทธิภาพเพื่อนำมาหาหรือถึง
แนวทางแก้ไข และ 4 ตรวจสอบว่า
มีใครได้รับผลประโยชน์โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่

“ครั้งนี้ได้เรียกทุกคนมาที่เกี่ยวข้อง
มาสอบสวนทั้งหมด โดยกรณีอื้อฉาว
กรมปศุสัตว์จะแถลงการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
จะต้องทำการสอบสวนก่อน ซึ่งถ้า
พบว่าผิดจริงจะมีโทษทั้งทางวินัยและ
อาญาส่วนเรื่องการที่กรมปศุสัตว์ผูกขาด
ซื้อวัคซีนจากบริษัทของภรรยา นายไพโรจน์
เฮงแสงชัย อธิบดีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์นั้น
ได้สั่งให้นายสุรพงษ์ รองปลัดฯ
สอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้ง ซึ่งถ้าหาก
พบว่าภาครัฐมีความเสียหาย จะต้อง
มีคนได้รับโทษ”

ทั้งนี้หากพบว่าข้าราชการกระทำ
ความผิดจริงโดยเจตนา หรือเข้า
องค์ประกอบมาตรา 157 ที่ระบุว่า
ผู้ใดเป็นเจ้าของงานปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ 2,000-20,000 บาท

นพ.จีระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์ โสภณ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าการ
พบโรคพิษสุนัขบ้ารายล่าสุดเนื่องจาก
มีคนรักสุนัข ไปพบสุนัขจรจัดชนที่
บางพลี สมุทรปราการ จากนั้นได้นำ
มารักษาที่ โรงพยาบาลคนรักสัตว์
วันที่ 17 มีนาคม และ นำกลับไปยัง
ที่บ้านเลขที่ 732 ซอยอ่อนนุช 36 หลัง
จากนั้นเกิดอาการดูร้าย กัดคนในบ้าน
และ สุนัขตายลงเมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่
โรงพยาบาล และโรงพยาบาล ยืนยัน
ว่าพบเชื้อพิษสุนัขบ้า สาเหตุที่ต้อง
ประกาศให้พื้นที่เสี่ยง ในจุดเกิดเหตุ
รัศมี 5 กิโลเมตร จากในเขตอ่อนนุช 36
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพราะในบ้าน
ของเจ้าของที่เก็บสุนัขตัวดังกล่าว
ไปเลี้ยง เลี้ยงสุนัขทั้ง 4 ตัว จึงต้อง
ประกาศไว้ก่อนให้ประชาชนรับทราบ
สถานการณ์

เกษตรตั้งอนุฯจังหวัดเชียงใหม่

กรุงเทพธุรกิจ • กฎาตั้งคณะอนุกรรมการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน กลุ่ม 77 จังหวัด งบ 2.4 หมื่นล้านบาท เกษตรกรมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

นายภูษิต ภูธรราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายการดำเนินงาน แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่กรมพัฒนาที่ดินว่า ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนร่วมกับภาคเอกชนที่กระทรวงเกษตรฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท ดำเนินการใน 20 โครงการทั้ง พืช สัตว์ประมง และโครงสร้างพื้นฐาน

เน้นย้ำเรื่องความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง และครอบคลุมมากที่สุด โดยได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ กำกับ

ดูแลและตรวจติดตามโครงการทั้ง 3 ระยะ คือ การตรวจแนะนำชี้แจงข้อมูลทั้ง 20 โครงการให้กับประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง การตรวจติดตามโครงการแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามแผนหรือไม่ และตรวจสอบความโปร่งใส หรือตรวจจับผิด หากพบความผิดปกติหรือข้อเจตนาที่จะมีการทุจริตก็ต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำผิดได้

“เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ที่ตั้งขึ้นใหม่ ต้องมีข้อมูลเรื่องตลาดนำการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่ขาดความรู้เทคโนโลยีการผลิตขาดความรู้ด้านการตลาด และขาดแคลนแหล่งเงินทุน”

รวมทั้งต้องประสาน ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานอุตสาหกรรมภาคเอกชน บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด หรือร้านค้าต่างๆ เพื่อติดต่อกับ

เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โดยตรง

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า 3 โครงการที่ต้องดำเนินการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนคือ 1.การเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้เกษตรกรวางแผนการใช้ที่ดิน และเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับโครงการรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้เกษตรกร 9,600 ราย ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

2.โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 1,097 แห่ง ใน 45 จังหวัด วงเงิน 1 แสนบาทต่อแห่ง

และ 3.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสมเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป้าหมาย 6,832 ไร่

อ.ส.ค. จับมือร่วมกับ ฟริสแลนด์ คัมพิน่า และ ม.เกษตรฯ ผลิตหลักสูตร "พัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ"

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนของเกษตรกรไทย ถือเป็นพันธกิจหลักของ อ.ส.ค. โดยล่าสุด อ.ส.ค. ได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0 รองรับยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2560-2569 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนพัฒนายกระดับประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐาน พร้อมวิจัยพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร ขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมให้มีความมั่นใจ และเติบโตในอาชีพการเลี้ยงโคนม "หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ" ที่เสร็จสมบูรณ์ จึงเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการผลักดันให้เกษตรกรไทยผู้เลี้ยงโคนมตื่นตัวกับการพัฒนาคุณภาพของตนเอง ในฐานะการเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนมไทยสู่ระดับสากล

ด้าน ดร.โอฬาร ไชยวิวัฒนา ผู้อำนวยการ

ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ฟริสแลนด์ คัมพิน่า กล่าวว่า ความสำเร็จในการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาโคนมแห่งชาติ จะเป็นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรโคนมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ด้วยการนำองค์ความรู้จากการดำเนินโครงการพัฒนาโคนมและคุณภาพน้ำนม ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้กว่า 140 ปี ในการจัดการฟาร์มโคนม การพัฒนาคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม จากเกษตรกรโคนมจากเนเธอร์แลนด์สู่เกษตรกรชาวไทย

ขณะที่ ผศ.ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า จุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ ความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่มาจากกรบูรณาการองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เป็นหลักสูตรที่ปรับให้เหมาะสมกับการทำเกษตรด้านการเลี้ยงโคนมในไทย โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในปัจจุบันและเกษตรกรผู้เลี้ยงรายใหม่ เพื่อสร้างมาตรฐานในการเลี้ยงโคนมที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้วย

Smart

ไทยแลนด์

กรมหม่อนไหม ลงนามร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมให้แก่ผู้สูงอายุ

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมเพื่อผู้สูงอายุ กับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการจัดทำ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมเพื่อผู้สูงอายุ” ขึ้นเพื่อร่วมกันส่งเสริมอาชีพด้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม โดยการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ ให้ผู้สูงอายุให้สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้ โดยนำความรู้และภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมในแต่ท้องถิ่นมาประยุกต์และพัฒนาต่อยอดจากต้นทุนเดิม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของประเทศให้คงอยู่ต่อไป

สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมหม่อนไหมและกรมกิจการผู้สูงอายุ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมเพื่อผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์หลักร่วมกันในการสร้างกำลังใจ สร้างงาน และการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ที่ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยแนวทางการดำเนินงานในส่วนของกรมหม่อนไหม จะให้การสนับสนุนองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวเส้นไหม ฟอก ย้อม การทอผ้า ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพ นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ในขณะที่กรมกิจการผู้สูงอายุจะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การติดตามผล การกำกับดูแลหลังจากได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์นำไปสู่การส่งเสริมอาชีพต่อไป โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสถานที่เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป ซึ่งคาดว่าจะการบูรณาการความร่วมมือกันของ 2 หน่วยงานครั้งนี้ นอกจากจะช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยสืบสานภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่สืบไป

กับแกล้มการเมือง

งบ 1.5 แสนล้าน

ภายหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1.5 แสนล้านบาท ในวาระแรกเมื่อวันที่ 22 มี.ค. พร้อมตั้งคณะกรรมการเต็มสภา เพื่อพิจารณาในวาระ 2 และ 3 โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จำนวนไม่เกิน 100,358,077,000 บาท และชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 49,641,923,000 บาท

สำหรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนก “ตามกระทรวง” ดังนี้ 1. งบกลางจำนวน 4,600,000,000 บาท 2. กระทรวงการคลัง จำนวน 5,325,000 บาท 3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 106,291,000 บาท 4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 22,742,165,700 บาท 5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 72,000,000 บาท 6. กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 258,400,300 บาท

7. กระทรวงมหาดไทย จำนวน 31,875,769,000 บาท 8. กระทรวงแรงงาน จำนวน 2,120,025,400 บาท 9. กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 68,118,500 บาท 10. กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 498,602,100 บาท 11. รัฐวิสาหกิจ จำนวน 3,988,866,800 บาท 12. กองทุนและเงินหมุนเวียน จำนวน 34,022,513,200 บาท และ 13. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 49,641,923,000 บาท.

หนุนสหกรณ์ร้านค้า เสริมธงฟ้าประชารัฐ

นายวิเชียร ชวลิต ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานยกระดับสหกรณ์ไทย-สร้างค้ำปลีกไทยเข้มแข็งว่า ขณะนี้กระทรวงมีแผนที่จะพัฒนาระบบ, การบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้าที่อยู่ในดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกระดับเทียบเท่ากับร้านธงฟ้าประชารัฐในการทำหน้าที่จับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเบื้องต้นมีสหกรณ์ร้านค้าไม่ต่ำกว่า 100 แห่ง ที่พอมีศักยภาพเฟสแรกจะคัดเลือกร้านค้าต้นแบบ 35 ร้านค้าก่อน

สำหรับแนวทางการบริหารร้านค้าสหกรณ์เน้นการส่งเสริมการพัฒนาบริหารจัดการร้านค้าให้มีมาตรฐานคุณภาพ, ส่งเสริมให้ทำระบบไอทีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทั้งทางด้านบัญชี การจัดการสต็อกสินค้า และการเพิ่มช่องทางการรับจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จะช่วยเสริมการทำงานของร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีการจำหน่ายสินค้าในราคาถูก และจำหน่ายสินค้าแก่กลุ่มผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการมากกว่า 11.4 ล้านคน สหกรณ์บางแห่งก็ได้รับเครื่องอีดีซีในโครงการแล้ว

ขณะที่สินค้าชุมชนจากร้านค้าสหกรณ์ที่มีศักยภาพดี และเหมาะที่จะเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐเพื่อสวัสดิการก็จะมีช่องทางวางจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีเป้าหมายขยายให้ถึง 40,000 แห่ง ทั่วประเทศในปีนี โดยกำลังรอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณเพื่อติดตั้งเครื่องอีดีซีให้กับร้านค้าและสหกรณ์ต่าง ๆ ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสการเติบโตให้ธุรกิจที่เป็นฐานรากสำคัญทางเศรษฐกิจของ.

ห่วงส่งออกหลังมะกันบีจิ้นชงตัดแต้มยึดใบขับขี่นักท่องเที่ยว

กสทช.ชง'คสช.'ใช้ ม.44 อุ่มทีวีดิจิทัล 27 มี.ค. 'กฤษฎา'ย้ำหน้าที่'บอร์ดกทท.'หาคนนั่งแทน'อีอีซี' พลน.ห่วงส่งออกไทยหลังสหรัฐตอบโต้จีน เล็งหาตลาดใหม่ชดเชย (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ส่งออก

'ป้อม'ถก'นปถ.'ดัน4ยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระพิจารณาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2560-2563 ภายใต้วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่นสู่มาตรฐานการสัญจรที่ปลอดภัยด้วยกัน" (Committing to Standard of Safe Journey Together) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการขององค์กร ควบคู่กับการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล รวมถึงผลักดันการจัดตั้งสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน โดยบรรจุเรื่องความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรการศึกษา และกิจกรรมเสริมทุกระดับชั้นรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0 โดยยกระดับปลอดภัยของยานพาหนะและถนนตามมาตรฐานสากล และยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชากรรัฐเพื่อถนนปลอดภัย โดยสร้างการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกภาคส่วน ด้วยมาตรการองค์กรด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การส่งเสริมให้ภาคเอกชนดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ (CSR) ด้านความปลอดภัยทางถนน การกำหนดกติกาชุมชนป้องกันอุบัติเหตุ

วางมาตรการลดสูญเสียสงกรานต์

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่า ที่ประชุมจะพูดถึงมาตรการป้องกันและการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ และความปลอดภัยทั่วไปว่าจะทำอะไรไม่ให้เกิดความสูญเสีย ส่วนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีระบุว่า ไม่อยากใช้สภิติเป็นตัวชี้วัดนั้น เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพิเศษ แต่เป็นเจตนาที่ไม่ต้องการให้มีคนบาดเจ็บ หรือล้มตายเสียชีวิตแม้แต่คนเดียว ถ้ายังมีกรณีเสียชีวิตอยู่ก็ยังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จ

เมื่อถามว่าจะมีการตรวจสอบคนขับรถโดยสารอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับกรณีอุบัติเหตุ 18 ศพ ที่ จ.นครราชสีมา พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เราไม่ทราบว่าเป็นคนขับมาจะทำอย่างไรได้ แต่เรื่องนี้มีมาตรการตรวจสอบกันอยู่แล้ว เพราะการทำใบขับขี่ 3 ปีก็ต่อครั้งหนึ่ง

ไม่จดทะเบียนรถบัส2ชั้นเพิ่ม

เมื่อถามถึงกรณีรถบัส 2 ชั้นว่าจะมีมาตรการเข้มขึ้นหรือไม่อย่างไร แล้วเป็นไปได้หรือไม่ที่จะไม่ให้เข้ามาใช้แล้ว พล.อ.ประวิตรย้อนถามว่า จะไม่ใช้รถบัส 2 ชั้นทั้งหมดเลยหรือ อย่างไรก็ตาม ไม่ให้จดทะเบียนหรือจดทะเบียนเพิ่มเติมแล้วตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา สภาพต่างๆ ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมกำลังปรับปรุงให้มีความแข็งแรงขึ้น ส่วนรถ บขส.นั้นกำลังพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยกับประชาชนที่ใช้รถมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจจะมีรถ 2 ชั้นอยู่ แต่ที่ไม่ได้มาตรฐานก็ปลดไป และถ้าไม่ได้มาตรฐานก็จะไม่ให้วิ่ง

นั่งท้ายกระบะได้-ยึดรถยังมี

เมื่อถามถึงมาตรการห้ามนั่งท้ายกระบะ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่ใช่ไม่ให้นั่งท้าย อนุโลมให้นั่งท้ายในที่ปลอดภัย อย่าไปนั่งตรงขอบรถกระบะ ผู้ขับก็ควรขับด้วยความเร็ววัน้อยๆ

เจ้าหน้าที่ก็จะดูแลเรื่องนี้ ส่วนการคาดเข็มขัดนิรภัยนั้น ขอให้ประชาชนคาดเข็มขัด เพราะการคาดเข็มขัดจะช่วยรักษาชีวิตให้ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบอยู่ แต่อาจจะตรวจสอบทั้งหมดไม่ได้ เพราะนั่งอยู่ในรถ

เมื่อถามถึงมาตรการ 10 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ตอนนี้งานมาตรการอยู่แล้ว อย่างวันนี้เรียกประชุมไม่ต้องห่วง พยายามที่จะไม่ให้มีผู้เสียชีวิต แต่ประชาชนต้องช่วยตัวเองด้วย ทั้งขับรถหรือการใช้ถนน รวมถึงเรื่องการดูแลความเร็ว อย่ากินยาบ้า เพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต และทำให้ทางราชการเสียหายไปด้วย เกิดจากคนคนเดียว ขณะเดียวกันยังคงมีมาตรการยึดรถเหมือนเดิม

มท.เพิ่มจุดตรวจที่อุบัติเหตุสูง

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม นปถ.ว่า มาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์จะใช้มาตรการเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ที่เพิ่มเติมคือพื้นที่ใดที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงหรือมีการสูญเสียมากจะเพิ่มความเข้มขึ้นขึ้น เช่น เพิ่มจุดตรวจที่มีเจ้าหน้าที่ และเพิ่มจุดจับความเร็ว และยังให้ความสำคัญเรื่องถนน ยานพาหนะ และคน โดยจะสร้างความตระหนักตลอดจนถึงการรณรงค์ต่างๆ ให้คนตื่นตัวเรื่องความปลอดภัย การมีวินัย ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพิ่มความเข้มขึ้นเรื่องการดื่มสุรา การขับรถเร็วและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด นอกจากนี้ที่ประชุมได้เสนอแผนแม่บทเรื่องความปลอดภัยของปี 2561-2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขตามที่หน่วยงานต่างๆ เสนอความเห็นเข้ามา

ตร.ชงตัดคะแนน-ยึดใบขับขี่

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้เสนอกฎหมายเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนให้คณะกรรมการพิจารณา โดยเฉพาะเรื่องใบอนุญาตขับขี่ การเพิ่มโทษ หากกระทำความผิดจะให้ตัดคะแนนความประพฤติไปจนถึงการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบเพราะจะบังคับให้คนขับรถดี หากกระทำความผิดซ้ำอีกโทษจะหนักขึ้นเรื่อยๆ

ด้าน พล.ต.ต.เอกภักษ์ ลิ่มลังกาศ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 กล่าวว่า พล.อ.ประวิตรได้ให้นโยบายไปศึกษาการแก้ปัญหาจราจร จึงเสนอไป 3 ส่วน คือ 1.ประชาชนที่จะขับขีรถบนถนนสาธารณะต้องสอบใบขับขี่ก่อน 2.เมื่อ

ได้รับใบอนุญาตขับขี่แล้วต้องมีพฤติกรรมขับขี่ที่ดี โดยเสนอให้แก้กฎหมายและเพิ่มโทษทางปกครอง เสนอให้ตัดคะแนนความประพฤติแบบที่ต่างประเทศใช้ ขณะนี้หลักเกณฑ์ที่วางไว้แล้ว 80% คือ ผู้มีใบอนุญาตขับขี่จะมีคะแนนทั้งหมด 12 คะแนน การตัดคะแนนจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่รุดล้าทรณะหากกระทำผิดจนคะแนนความประพฤติหมดจะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ 12 เดือน แต่หากกระทำผิดซ้ำอีกอาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ส่วนใบสั่งรุ่นใหม่ที่รับใบสั่งสามารถปฏิเสธใบสั่งแล้วต่อสูคดีได้ แต่ถ้าได้รับใบสั่งแล้วไม่ชำระค่าปรับจะถูกปรับเป็น 2 เท่า ทั้งนี้กฎหมายใหม่จะไม่มีการยึดใบอนุญาตขับขี่ แต่ความผิดจะถูกบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์แทน

ถกแผนป้องกันอุบัติเหตุสงกรานต์

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร เป็นประธานประชุม คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ โดยรับทราบถึง รายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี 2561 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ระหว่าง 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บ 4,005 คน เสียชีวิต 423 ราย โดยสาเหตุหลักเกิดจากการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว กว่าที่กำหนด ซึ่งจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด โดยภาพรวมสถิติอุบัติเหตุลดลง เกิดจากความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่าย การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การตรวจวัดแอลกอฮอล์ การจัดตั้งด่านชุมชน การเพิ่มความเข้มข้นจุดเสี่ยง 109 อำเภอและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง และรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

บังคับใช้กม.ทั้งปี-ใช้ข้อมูล3ฐาน

พล.ท.คงชีพกล่าวอีกว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564 พิจารณามาตรการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด เพิ่มความเข้มข้นมาตรการชุมชนและสังคมต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหากลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง และให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพบูรณาการความชัดเจนและมาตรฐานข้อมูล 3 ฐาน (ข้อมูลมรณบัตร ข้อมูลทาง

คดี และข้อมูลจากบริษัทประกัน) ให้กรมการขนส่งทางบก ร่วมตรวจสอบกำหนดมาตรการกำกับควบคุมรถโดยสารประจำทางและไม่ใช้ประจำทาง

พล.ต.คงชีพกล่าวอีกว่า พล.อ.ประวิตรได้กำชับให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทำงานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายให้มากขึ้นและต้องทำหน้าที่ตามมติที่ประชุมอย่างต่อเนื่องจริงจังตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความร่วมมือกับประชาชน ขณะเดียวกันให้จัดทำแผนปฏิบัติการ ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน โดยให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูล 3 ฐาน เป็นข้อมูลกลางของประเทศในการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการที่จำเป็น และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงคมนาคมเร่งเสนอกฎหมายเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตให้ทันและมีผลบังคับใช้โดยเร็ว

ภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังสงกรานต์

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบ.ช.น.) ในฐานะรองโฆษก ตร. เป็นผู้แทน ตร.รับหนังสือจาก น.ส.เครือมาศ ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต, มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และภาคีเครือข่ายกว่า 30 คน ที่มายื่นหนังสือต่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เพื่อเรียกร้องให้ออกมาตรการคุมเข้มปัญหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่ปัญหาชายเผลอให้เด็กผิดกฎหมาย ปัญหาอุบัติเหตุเจ็บตายพิการ จากรถจักรยานยนต์เมาแล้วขับ ปัญหาการลวนลามคุกคามทางเพศในพื้นที่เล่นน้ำ และขอเสนอให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนช่วยเหลือในพื้นที่เล่นน้ำ

น.ส.เครือมาศกล่าวว่า จากสถิติเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมา 2560 สรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 3,690 ครั้ง เสียชีวิต 390 ราย สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และทัศนวิสัยไม่ดี ประเภทที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถกระบะ รถเก๋ง ถึงแม้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะลดลงจากปี 2559 แต่ความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้น ยังสร้างผลกระทบทั้งทางชีวิตทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสังคม และยังสร้างความเสื่อมเสียจากพฤติกรรม การฉวยโอกาส การลวนลาม ในเทศกาลสงกรานต์ และที่น้ำท่วมคือ สงกรานต์นี้เป็นเทศกาล

ดื่มและขายอย่างเสรี ทำให้ผู้ประกอบการทำผิดกฎหมาย เช่น ขายเหล้าเบียร์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงคนเมาครองสติไม่ได้ อ้างอิงข้อมูลศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ทดสอบให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค้า 417 ร้าน ใน 4 จังหวัด พบว่า ร้อยละ 99 สามารถซื้อได้สำเร็จ สอดคล้องกับข้อมูลของเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ยังพบเห็นการใช้ให้เด็กอายุเพียง 6 ขวบ ไปซื้อเหล้าเบียร์ในร้านค้าได้ จึงมีข้อเสนอ 1.บังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 29 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และดำเนินการเอาผิดกับร้านค้า ผับ บาร์ ลานเบียร์ที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็ก 2.สกัดปัญหารถจักรยานยนต์ คนเมาแล้วขับ เป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์

เล่นน้ำไร้เหล้า-คุมคุกคามทางเพศ

ด้าน น.ส.จริย ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมภาคีเครือข่าย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ทุกปี มักพบปัญหาจากการเล่นน้ำที่ไม่เหมาะสม คนบางกลุ่มมีพฤติกรรมฉวยโอกาสคุกคามลวนลามทางเพศ ตั้งใจอนาจาร สาदन้าด้วยความรุนแรง เล่นแป้ง ตั้งกลุ่มดื่มเหล้าจนเมา เสี่ยงตั้งไว้อย่างว้าวาท และรีดไถเงินจากประชาชน ดังนั้นจึงอยากให้ตำรวจคุมเข้ม มีมาตรการจัดการปัญหาให้ชัดเจน รวมถึงมีนโยบายพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย ปลอดภัย ไม่คุกคามทางเพศ สำหรับคนทุกเพศทุกวัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัด สอดรับกับผลสำรวจสงกรานต์ปี 2559 ต่อความคิดเห็นผู้หญิงอายุระหว่าง 10-40 ปี 1,793 คน พบว่า เกือบทั้งหมดหรือ 85.9% เห็นว่าไม่ควรฉวยโอกาสลวนลามคุกคามทางเพศในช่วงสงกรานต์ และควรมีมาตรการการควบคุมป้องกันขณะที่กลุ่มตัวอย่าง 51.9% ระบุเคยถูกฉวยโอกาสลวนลามคุกคามทางเพศ และถูกก่อกวนจากคนเมา บังคับให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บขส.พร้อมรับประชาชนกลับ

นายจิรศักดิ์ เขาวัวรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 23 มีนาคมว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ที่จะมาถึงนี้ ตามนโยบายของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คือ

ทุกหน่วยงานจะต้องมีการบูรณาการร่วมกัน ทั้งกระทรวง ไม่ว่าจะหน่วยงานที่ดูแลทางอากาศ ทางราง ทางน้ำ และทางถนน โดยทุกหน่วยงานจะต้องทำงานเป็นทีมเดียวกัน หรือวันทราเวลสปอร์ต แฟมิลี่ จึงมีการตั้งวอร์รูมหรือห้องที่ใช้วางแผน สั่งการ และควบคุมการทำงานร่วมกันของกระทรวงคมนาคมขึ้นมา ซึ่งจะมีการประสานงานรายงานข้อมูลให้ทราบกันทุกวัน ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย และอื่นๆ

นายจิรศักดิ์กล่าวว่า ในส่วนของ บขส. นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องปริมาณรถและผู้โดยสารที่คาดว่าจะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากปีนี้มีขั้วดีคือ วันหยุดยาวกว่าทุกปี จึงเชื่อว่าปริมาณผู้โดยสารจะเดินทางไปตั้งแต่วันที่ 10, 11 และ 12 เมษายน 2561 โดยวันที่ 11 และ 12 เมษายน น่าจะเป็นวันที่มีการเดินทางมากที่สุด ซึ่งปกติจะมีผู้โดยสารเดินทางประมาณ 8-9 หมื่นคนต่อวัน แต่ในวันที่ 10 เมษายน คาดว่าจะมีประมาณ 1.4-1.6 แสนคน ส่วนวันที่ 11 และ 12 เมษายน ตัวเลขอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2 แสนคนต่อวัน แต่ก็จะต้องไปพิจารณาอีกครั้ง

“ปีนี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน และประชาชนมีช่องทางเดินทางหลากหลายมากขึ้น โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้สายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสแอร์ไลน์) คาดว่าจะเต็ม เพราะผู้โดยสารส่วนหนึ่งจะไปทางโลว์คอสอยู่แล้ว ฉะนั้น รถ บขส.ก็อาจจะไม่หนาแน่นเหมือนทุกปีที่ผ่านมา” นายจิรศักดิ์กล่าว

เข้มคุณภาพรถรับจ้างไม่ประจำทาง

นายจิรศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้ บขส.ยังอยู่ระหว่างรวบรวมรถหมวด 30 หรือรถไม่ประจำทาง เพื่อนำมาวิ่งร่วมกับรถ บขส. ดังนั้น จึงคาดว่าจะเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ส่วนมาตรการที่จะเข้มข้นมากขึ้นในช่วงสงกรานต์นี้คือ มาตรการเรื่องความปลอดภัย รถ บขส. รถร่วม และรถหมวด 30 ที่จะมาร่วมวิ่ง จะเข้มข้นในเรื่องของคุณภาพรถ สภาพรถมากขึ้นคือ พิจารณาว่าต่อทะเบียนหรือยัง ตรวจสอบสภาพรถว่ามีความปลอดภัย นอกจากนี้จะไปดูเรื่องของคนขับรถ คุณภาพของคนขับ โดยจะให้เป่าตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ยาเสพติด และการตรวจสภาพทั่วไป เช่น การแต่งกาย ซึ่งเป็นมาตรการที่ทำอยู่ในปัจจุบัน แต่จะเข้มข้นมากขึ้นด้วย

“เที่ยววิ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5-6 พันเที่ยวในช่วงเทศกาล จากปกติประมาณ 8 พันเที่ยวต่อวัน” นายจิรศักดิ์กล่าว

คุมรถตู้ด้วยระบบจีพีเอส

นายจิรศักดิ์กล่าวว่า ในส่วนของรถตู้ร่วมบริการของ บขส.นั้น ก็มีมาตรการที่เข้มข้นเช่นเดียวกัน โดยรถตู้ทุกคันจะมีจีพีเอสติดตามอยู่แล้ว ดังนั้น จะมีการตรวจอุปกรณ์ส่วนควบว่ามีครบหรือไม่ สายเข็มขัดใช้งานได้ปกติหรือไม่ การแต่งกายคนขับ และระดับแอลกอฮอล์ของคนขับต้องเป็นศูนย์ สำหรับนโยบายด้านความปลอดภัย ยังเป็นมาตรการเดิม คือ ขับช้า เปิดไฟหน้า รัดเข็มขัด โดยปัจจุบันรถตู้ร่วมบริการมีประมาณ 5-6 พันคัน

“จริงๆ ปัจจุบันรถตู้สามารถควบคุมความเร็วคนขับได้ด้วยระบบจีพีเอสอยู่แล้ว ยกเว้นบางคันไปดัดแปลง แต่หากจับได้จะมีโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตเลย และหากตรวจสภาพรถแล้วไม่ผ่านก็จะถูกพินสีห้ามใช้ด้วย” นายจิรศักดิ์กล่าว

นายจิรศักดิ์กล่าวว่า ทั้งนี้ ยอยากเชิญชวนให้ประชาชนที่ต้องการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็กับรถโดยสารของ บขส.ซื้อตั๋วล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว คอลเซ็นเตอร์ 1490 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น ก็สามารถจองได้เลย เพื่อให้มั่นใจว่ามีรถเดินทางแน่นอน และทาง บขส.เองก็จะสามารถบริหารจัดการรถให้เพียงพอกับความต้องการได้มากขึ้นด้วย โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวันที่ 10-12 เมษายน ที่จะมีการเดินทางเป็นจำนวนมาก หากประชาชนจองตั้มาเท่าไร บขส.ก็จะหารถมมาให้บริการได้ครบทั้งหมด จะไม่มีการตกค้างทิ้งขาไปและขากลับอย่างแน่นอน

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ส่งออก

ขสมก.จัดรถรองรับสงกรานต์

รายงานข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก.ได้จัดแผนการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 คือ ในเส้นทางปกติ ได้เพิ่มจำนวนรถ เที่ยววิ่ง และการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ ทั้งกะเช้า

กะบ่าย และกะสว่าง จำนวน 117 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2561

ทั้งนี้ได้จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งจำนวน 4 สถานี รวม 37 เส้นทาง คือ สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจักร) จำนวน 13 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16, 26, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517 และ 536 สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 66, 79, 511, 515, 516 และ 556 สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501, 508 และ 511 สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 10 เส้นทาง ได้แก่ สาย 4, 7, 21, 25, 29, 34, 73, 73 ก, 75 และ 501

นอกจากนี้ยังจัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพฯ จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สถานีรถไฟท่า BTS จตุจักร เฉลี่ยวันละ 16-25 คัน สาย A2 ท่าอากาศยานดอนเมือง-อนุสาวรีย์ชัยฯ เฉลี่ยวันละ 8-12 คัน สาย A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 6-10 คัน สาย A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 6-10 คัน สาย S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 8-12 คัน โดยวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ได้รับการเดินรถให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการ

รายงานแจ้งว่า ยังได้จัดรถเฉพาะกิจ Shuttle Bus 2 เส้นทาง (เฉพาะวันที่ 12 และ 17 เม.ย.) คือ เส้นทางวงกลมอุ่มหมอชิต 2-สถานีรถไฟท่า BTS จตุจักร วันละ 3-5 คัน (วิ่งวน) และเส้นทางอุ่มหมอชิต 2-อนุสาวรีย์ชัยฯ วันละ 8-10 คัน (วิ่งวน)

อย่างไรก็ตาม ได้จัดเดินรถปรับอากาศร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด จำนวน 1 เส้นทาง คือ เส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี จำนวน 15 คัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10-17 เมษายน 2561 ซึ่งจะจอดรับ-ส่งในช่องทางเดินรถของ บขส.ทั้งต้นทางและปลายทาง โดยใช้อัตราค่าโดยสารของกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งจัดเดินรถให้บริการ “ฟรี” วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน 2561 สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยให้บริการฟรีตลอดวัน ทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ

เตือนพนักงานเปิดประตู

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับด้านความปลอดภัย ขสมก. ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการตรวจความพร้อมร่างกายของพนักงานประจำรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจใบอนุญาตขับขี่ก่อนขึ้น

ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ตักเตือนพนักงานขับรถ ให้เปิดประตูอัตโนมัติเมื่อรถจอดสนิท และ ปิดก่อนนำรถออกจากป้าย ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ไม่ขับรถปาดซ้ายปาดขวา หรือขับแข่งแข่งกัน ไม่จอดรถแช่ป้ายเพื่อ ป้องกันการจราจรติดขัด และให้ระวังผู้ใช้รถ ใช้ถนนร่วมกัน นอกจากนี้ ชมก.ยังได้จัด เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ณ บริเวณสถานีขนส่งกรุงเทพฯทั้ง 4 สถานี รวมทั้งจัดอัตรากำลังสายตรวจพิเศษ ให้บริการ อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยตาม จุดสำคัญต่างๆ ในเส้นทาง ส่วนการเตรียม ความพร้อมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ชมก.ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ บริเวณ อนุสาวรีย์ชัยฯ ฟังเกาะพหลโยธิน เพื่อเตรียม ความพร้อมของพนักงานประจำรถ และ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ต่อ สังคมในการลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่อง หลายวัน เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่และเทศกาล สงกรานต์ เป็นต้น

กทม.จัด 'สงกรานต์' ยิ่งใหญ่

ด้านนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัด กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลัง ประชุมเตรียมจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ กทม. ประจำปี 2561 ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานในสังกัด กทม. เข้าร่วม ว่า กทม.จัดเทศกาลสงกรานต์ ภาย ใต้แนวคิด "สงกรานต์กรุงเทพมหานคร สาด สุขทุกวัย" ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน โดย ปีนี้ย้ายจากลานคนเมืองและสนามหลวงไป จัดที่สวนลุมพินี เขตปทุมวัน แนวสืบสานและ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ประกอบด้วย กิจกรรม 1.การอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์จาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไปประดิษฐานบน มณฑปบริเวณสวนลุมพินี ระหว่างเส้นทางที่ อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์กำหนดจุดให้ประชาชน ได้ร่วมสรงน้ำพระ 6 จุด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันที่ 12 เมษายน คาดจะถึงสวนลุมพินี ในเวลา 17.00 น. ก่อนทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์ ประดิษฐานบนมณฑป และจะมีพิธีอัญเชิญกลับ ในวันที่ 15 เมษายน

"2.การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เริ่มกิจกรรม ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 13 เมษายน 3.กิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพร 4.การประกวด เทพีสงกรานต์ 3 วัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยกลางคน

และวัยผู้สูงอายุ และ 5.กิจกรรมรื่นเริงภายใน งาน อาทิ การจัดงานแนวคิดย้อนยุค แบบงาน วัด การจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร (บางกอกเบรนด์) งานร่วมน ย้อนยุค ปีนี้งานจะยิ่งใหญ่มากกว่าทุกปี และทุก พื้นที่เน้นมาตรการ 5 ป. คือ ปลอดภัย ออกออล ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัยน้ำแรงดันสูง และประหยัดน้ำ" นางศิลปสวยกล่าว

ซีบอร์ดกทท.ต้องหาผู้บริหารใหม่

นายคุณุภา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณี นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กทท.) ไปช่วย ราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นว่า เป็น หน้าที่ของคณะกรรมการ กทท.ที่มี พล.อ.ฉัตร เฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธาน ในการพิจารณา แต่งตั้งคนที่สมควรบริหาร กทท.ต่อไป โดยขณะนี้ ยังไม่ทราบว่าจะทาง กทท.จะเลือกใคร อย่างไร ก็ตามหากพิจารณาตามระเบียบราชการ ผู้ที่จะรักษาการตำแหน่งนี้แทนจะเป็นรอง ผู้ว่าการที่อาวุโสสูงสุด แต่เนื่องจาก กทท.เป็น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จึงต้องรวมมติของคณะ กรรมการอีกที แต่การโยกย้ายนายธีธัชครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายในหน่วยงาน ราชการ เนื่องจากโครงการนี้เป็นงานประจำ ที่ กทท.จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวม ทั้งงานด้านเจรจากับต่างประเทศที่เป็นข้อ ตกกลงไปแล้วไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับโครงการว่าจ้างเอกชนเข้ามาบริหาร การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากการส่งออก ยางพารา (เซส) นั้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการ ร่างเงื่อนไขการประกวดราคา ยังไม่ได้คัดเลือก หรือเปิดประมูล ดังนั้นความเสียหายยังไม่เกิด ขึ้น แต่หลังจากนั้นจะมีการดำเนินการอย่างไร นั้นให้เป็นอำนาจของผู้ว่าการ กทท.คนใหม่ ตัดสินใจ

บักเษตรอย่าไม่ขัดแย้งปลัดเกษตร

นายคุณุภา กล่าว ว่า สำหรับข่าวสื่อเรื่อง ความขัดแย้งนั้น ยืนยันว่าตั้งแต่อายุในตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมา 4 เดือน นั้นก็ทำงานร่วมกับข้าราชการทุกคนด้วยดี ไม่เคยมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ รองปลัด กระทรวง และอธิบดีทั้ง 14 กรม อีกทั้งยังไม่พบข้อมูลเรื่องการประพฤติมิชอบหรือทำ ผิดระเบียบวินัยแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามได้ ยืนยันต่อหน้านายเลิศวิโรจน์แล้วว่า จะไม่มี การปรับเปลี่ยนตัวบุคคลในระดับผู้บริหารของ

กระทรวงแน่นอน แต่ระดับเจ้าหน้าที่อื่นๆ ก็ให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารที่ลดหลั่นลงไป

"ไม่มีการปลด เพราะไม่มีใครทำงาน บกพร่องให้เกิดความเสียหายจนต้องโยกย้าย แต่อย่างใด แต่ยอมรับว่าการทำงานจะต้องมี การปรับเปลี่ยนเนื่องงานกันบ้างตามนโยบาย การตลาดนำการผลิต ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิด ปัญหาราคาลินค้าเกษตรตกต่ำเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งหวังว่าผู้ว่าการ กทท.คนใหม่จะช่วยผลักดัน เรื่องนี้ได้" นายคุณุภา กล่าว

เลื่อนกม.ที่ดินเหตุผู้เกี่ยวข้องมาก

นายอภิภัทร มุทิตาเจริญ อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราช บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ... ครั้งที่ 6 (กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ออกไป อีก 60 วัน หากนับจากมติรับหลักการวาระแรก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 การพิจารณาร่าง กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใช้ระยะ เวลามากกว่า 1 ปีแล้วว่า กฎหมายภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่รัฐบาลพยายามผลักดัน ออกมาเพื่อทดแทนกฎหมายเดิมทั้งภาษีโรง เรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ที่ล้าสมัย และฐานภาษีไม่สะท้อนความเป็นจริง ซึ่งไม่ แปลกใจที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใช้ระยะเวลาในการพิจารณานาน เพราะเป็น เรื่องที่มีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อคน จำนวนมาก และมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณา ซึ่งก่อนหน้าก็มีกรณีถกเถียงเรื่องการจัดเก็บว่า เป็นบ้านหลังที่สอง หรือราคาบ้านมากกว่า 50 ล้านบาท และยังมีกรณีถกเถียงในประเด็นอัตรา ภาษี ทำให้ออกมาได้ช้ากว่าภาษีมรดก

"กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมี รายละเอียดที่ต้องพิจารณามาก ไม่ได้กังวลว่า กฎหมายจะแท้งหรือไม่แท้ง คาดหวังว่าจะเห็น กฎหมายนี้ออก แต่ออกมาแล้วบังคับใช้ได้จริง โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั่วไป และควรมีการกระจายการถือครองที่ดิน ที่กระจุกตัวอยู่กับคนบางกลุ่มออกมาได้จริง รวมทั้งลดการเก็งกำไรที่ดินลงด้วย เพื่อให้กฎหมาย นี้เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อช่วยลดความเหลื่อม ล้าได้จริง เพราะหากกฎหมายออกมาแล้วไม่ได้ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ จะกลับไปแก้ไขอาจจะ ทำได้ยากกว่า" นายอภิภัทรกล่าว

กมธ.ยึดกม.เหตุต้องศึกษาเพิ่ม

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผย ว่า ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(สนช.) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ได้มีการต่ออายุ การพิจารณาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไป อีก 2 เดือน จากเดิมกำหนดการพิจารณาของ คณะกรรมาธิการแล้วเสร็จสิ้นเดือนมีนาคมนี้ เนื่องจากเป็นข้อเสนอลงของคณะกรรมาธิการ วิสามัญร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งถือเป็นการต่ออายุครั้งที่ 6 ทำให้การพิจารณา ภาษีที่ดินในชั้นกรรมาธิการใช้เวลานานกว่า 1 ปี ครั้งนี้ทางกรรมาธิการระบุว่า เป็นครั้งสุดท้าย และอาจใช้เวลาพิจารณาไม่ถึง 2 เดือน หลังจากนั้นคาดว่าจะเสนอต่อ สนช.พิจารณา วาระ 2 และ 3 ต่อไป

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า การเสนอให้ขยายเวลา อีก 2 เดือน เนื่องจากคณะกรรมาธิการระบุว่า ยังมีบางประเด็นต้องศึกษาเพิ่มเติม เช่น การ ยกเว้นหรือบรรเทาภาระภาษีให้กับ สวนสนุก สวนสัตว์ สนามกีฬา เช่น สนามกอล์ฟ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเบียดปรับ เงินเพิ่ม โดยเดิมกำหนดไว้ 1 เท่า มองว่าสูงเกินไป โดยในเรื่องนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและคณะกรรมการ กฤษฎีกาจะไปดูรายละเอียดอีกครั้ง รวมถึงยังมีประเด็นยกเว้นภาษีให้กับที่ดินของรัฐวิสาหกิจ เพราะล่าสุดยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลที่ที่ดิน และทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจได้ครบ โดยมีการ เสนอให้ยกเว้นการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างกับรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการสาธารณูปโภค เพราะหากไปเก็บอาจกระทบต่อราคาสินค้าและบริการ ทำให้ประชาชนต้องจ่ายสูงขึ้น

27มี.ค.ชงคสช.อ้อมทิวติจิตัล

นายฐากร ดันพิทธี เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าขั้นตอนการ สรรหาคณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่ ขณะนี้ คณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกผู้เข้าสมัคร เหลือ 14 ราย เตรียมสอบประวัติเพื่อเสนอต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อให้ สนช. ลงมติเลือกเหลือ 7 ราย ในวันที่ 19 เมษายนนี้ ส่วนกรณีแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทิวติจิตัล และผู้ประกอบการโทรคมนาคม จะ เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันที่ 27 มีนาคมนี้ เพื่อเห็นชอบออกเป็นคำสั่ง คสช.ตามมาตรา 44 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ห่วงส่งออกไทยหลังสหรัฐได้จิ้น

น.ส.ชุตินา นุญญประภัศร รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณี นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ได้ลงนาม ในคำสั่งเพื่อเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน วงเงิน 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการ ลงโทษจีนที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทสหรัฐ ตามที่สำนักงานผู้แทนการค้า สหรัฐ (USTR) ได้ทำการสอบสวนตามกฎหมาย การค้าสหรัฐมาตรา 301 ต่อพฤติกรรม การค้าที่ไม่เป็นธรรมของจีน โดยมีสินค้าจีน 1,300 รายการ ตกเป็นเป้าหมายถูกเรียกเก็บ ภาษีครั้งนั้นว่า ทั้ง 2 ประเทศซึ่งเป็นประเทศ มหาอำนาจ เมื่อเกิดอะไรขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อ ประเทศอื่นที่ส่งสินค้าไปจีน ซึ่งมีประเทศไทย อยู่ด้วยนั้น คงจะได้รับผลกระทบทั้งทาง ตรงและทางอ้อมได้ อย่างไรก็ตาม เมืองต้น ยังไม่ทราบว่ามีสินค้า 1,300 รายการในกลุ่ม เทคโนโลยีที่สหรัฐจะประกาศมืออะไรบ้าง จึง สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และใน กลุ่มสินค้าที่สหรัฐประกาศออกนั้นกระทบกับ สินค้าไทยที่ส่งออกไปจีนหรือไม่ ทั้งนี้ ที่ผ่าน มาสินค้าไทยส่งออกไปในตลาดสหรัฐและจีน คือสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ เป็นต้น และหากสหรัฐจะประกาศใช้ มาตรการเพิ่มเติมอะไรเพื่อปกป้องและลดผล กระทบกับดุลการค้าต่อประเทศอื่น เมืองต้นไทย ได้เตรียมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้แล้ว เพื่อชี้แจงให้ ทางสหรัฐได้รับทราบ พร้อมกันนี้ไทยเตรียมหา ตลาดส่งออกตลาดใหม่ๆ เพื่อชดเชยหาก สหรัฐไม่ผ่อนปรนให้จีน เพื่อรักษาภาพรวมการ ส่งออกของไทย

จิ้นเดือนสหรัฐทำสงครามการค้า

สำนักข่าวเอเอฟพีและรอยเตอร์รายงาน ว่า จิ้นเดือนสหรัฐอเมริกากล่าวว่า “พวกเขาไม่กลัว การทำสงครามการค้า” ในขณะที่ข่มขู่ว่าจะ กำหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ต่อสินค้าสหรัฐเป็นการตอบโต้ต่อ การตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ที่กำหนดกำแพงภาษีต่อสินค้านำ เข้าของจีน 60,000 ล้านดอลลาร์ และทำให้ ประเทศที่มีเขตเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก 2 แห่งเข้าใกล้การทำสงครามการค้า

รัฐบาลกรุงปักกิ่งของจีนประกาศรายชื่อ สินค้าที่อาจต้องเผชิญกับกำแพงภาษี 25

เปอร์เซ็นต์ ที่มีตั้งแต่ผลไม่สด เนื้อหมู ไป จนถึงไวน์ โดยระงับการบังคับใช้ในทันทีไว้ก่อน จากการบ่งชี้ว่าจีนมีความพร้อมที่จะเจรจาเพื่อ บรรลุข้อตกลง

มาตรการล่าสุดด้านการค้าส่งผลให้ตลาดหุ้น ทั่วโลกดิ่งลงจากความกลัวว่าสหรัฐที่กล่าวหาจีน ว่าขโมยทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนมาก และการปฏิบัติอื่นๆ ที่ไม่เป็นธรรม อาจเป็น ตัว กระตุ้น ยุยงให้เกิดสงครามการค้าที่ก่อความ เสียหาย

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดิ่งลง มากกว่า 700 จุด ขณะที่ตลาดหุ้นกรุงโตเกียว ของญี่ปุ่นปิดร่วงลง 4.5 เปอร์เซ็นต์ และตลาด หุ้นฮ่องกงกับเซี่ยงไฮ้ของจีนลดลงมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์

ต้องรอบคอบ-ลั่นไม่กลัวพร้อมโต้

กระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่า “จีนไม่ ต้องการต่อสู้ในสงครามการค้า แต่พวกเขาไม่ กลัวการทำสงครามการค้าแน่นอน จีนหวังว่า สหรัฐจะถอยหลังจากขอบเขต ตัดสินใจอย่าง รอบคอบ และหลีกเลี่ยงการตึงความสัมพันธ์ ทางการค้าทวิภาคีไปสู่จุดที่เป็นอันตราย”

วันเดียวกันนี้ ทำเนียบขาวระบุในแถลงการณ์ ว่า พิกัดอัตราภาษีศุลกากรต่อเหล็กและอะลู มิเนียมนำเข้าจากประเทศต่อไปนี้อันประกอบ ไปด้วยชาติสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา เม็กซิโก และ เกาหลีใต้ จะได้รับการยกเว้นไปจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ชาติหนึ่งที่ย้ายไปจากบัญชีรายชื่อดังกล่าว คือญี่ปุ่นที่เป็นชาติพันธมิตรของสหรัฐที่นายโย ชิอิเดะ สุงะ โฆษกรัฐบาลประกาศว่าจะกดดัน สหรัฐให้ญี่ปุ่นได้รับการยกเว้นด้วย และนายทาโร อาโสะ รัฐมนตรีคลังแสดงความเห็นด้วยกับ สหรัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา

ชงตีทะเบียน'หมา-แมว' ตั้งกก.สอบวัคซีนปลอม ปมบริษัทเมียรองอทิบดี สนช.ดันแก้ พ.ร.บ.สัตว์ ชงขึ้น ทะเบียนหมา-แมว ประชาพิจารณ์ 28 มี.ค.นี้ คาดมีผลบังคับใช้ มิ.ย.

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

'หมา-แมว'

ตั้งกก.สอบข้อเท็จจริงวัคซีนเก้

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกระแสข่าวเรื่องวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าปลอม และกรณีบริษัทของกรรยารองอทิบดี ในกระทรวงเกษตรฯ เป็นคู่ค้ากับกรมปศุสัตว์ว่า นายเลิศวิโรจน์ โกวิทณะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่อง วัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้ว โดยมีนายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน

นายกฤษฎากล่าวว่า จะมีการสอบข้อเท็จจริง ใน 3 ประเด็นคือ 1.กรณีที่มีครอบครัวข้าราชการ ในกระทรวงเกษตรฯ เกี่ยวข้องในการจัดซื้อวัคซีน หรือไม่ 2.ตรวจสอบว่าวัคซีนมีคุณภาพหรือหมดอายุจริงหรือไม่ และ 3.ตรวจสอบขั้นตอนระหว่าง กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุข และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถึงการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาหรือถึง แนวทางแก้ไข และตรวจสอบว่ามีใครได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

สั่งเช็กปมบริษัทเมียรองอทิบดี

"เพื่อให้คณะทำงานนี้มีความโปร่งใสมากที่สุด กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง จากหลายหน่วยงานเข้าร่วมด้วย อาทิ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้แทนจากสัตวแพทย์สภามาเป็นคณะกรรมการครั้งนี้ด้วย โดยจะดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน" นายกฤษฎากล่าว

นายกฤษฎากล่าวว่า จะเรียกทุกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนทั้งหมด ส่วนกรณีอทิบดี กรมปศุสัตว์จะเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้น

จะต้องสอบสวนก่อน ถ้าพบว่าผิดจริงจะมีโทษ ทั้งทางวินัยและอาญา ส่วนเรื่องที่กรมปศุสัตว์ซื้อวัคซีนจากบริษัทของกรรยารองอทิบดี โจรใจเฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมหมอนไหม อติตรอง อติบดีกรมปศุสัตว์นั้น ได้สั่งให้ทางนายสุรพงษ์ สอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้ง หากพบว่าภาครัฐมีความเสียหาย จะต้องมีคนได้รับโทษ"

สนช.ดันกม.ตีทะเบียนหมา-แมว

นายวัลลภ ตังคณานุก์ธน์ ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงที่รัฐสภา ว่าจากกรณีที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และมีข่าวว่าจะมีการจัดเก็บภาษีผู้เลี้ยงสุนัข และแมวนั้น กมธ.ไม่เห็นด้วยที่จะมีการจัดเก็บภาษี แต่สนับสนุนให้มีการนำสุนัขและแมวทุกตัวมาขึ้นทะเบียน ดังนั้นทาง กมธ.จึงได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ฉบับที่ พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการจัดสวัสดิภาพ สัตว์ และความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ รวมถึงการรักษาสุขภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของ สัตว์ และประชาชนในท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น กำหนดให้เจ้าของสัตว์นำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน เพื่อที่จะได้ทราบจำนวนของสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ เพื่อวางแผนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นายวัลลภกล่าวว่า วันที่ 28 มีนาคม จะเปิดทำประชาพิจารณ์เพื่อประกอบการนำเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ก่อนเสนอต่อ สนช.ซึ่งคาดว่าจะกฎหมายฉบับดังกล่าวจะสามารถบังคับใช้ใน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และหากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมาเจ้าของสัตว์ต้องนำสัตว์ไปขึ้นทะเบียน รวมทั้งสัตว์ที่อยู่เรือนขณะนี้จำนวน 1 ล้านตัว เวลานี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ท้องถิ่นจะเข้าไปดูแลและนำไปขึ้นทะเบียน หากใครอยาก จะนำไปเลี้ยงก็ต้องนำไปจดทะเบียนก่อน หาก สัตว์ดังกล่าวไปกัดคนอื่นเจ้าของต้องรับผิดชอบ ซึ่งจะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเวลานี้หมดไป

สงขลาปูพรมฉีดวัคซีน7อำเภอ

นสพ.กิตติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัด สงขลา กล่าวว่า ในพื้นที่ 7 อำเภอของ จ.สงขลา ที่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า นั้น ได้มีการปูพรมฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงสุนัขและแมวจรจัด ที่ถือเป็นปัญหา เนื่องจากไม่สามารถจับสัตว์จรจัดเหล่านั้นมาฉีด วัคซีนได้ ส่วนในจุดที่พบว่าสุนัขตายผิดปกติและ

ตรวจแล้วพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า นั้น ยังต้องมีการ ฝ้าระวังต่อเนื่อง หากพบสุนัขในจุดใกล้เคียง ตายเพิ่มก็จะต้องนำไปตรวจสอบและแจ้งเตือน ประชาชนในละแวกใกล้เคียงในการฝ้าระวัง สถานการณ์ของโรค ซึ่งขณะนี้ถือว่าประชาชน มีความตื่นตัวในการร่วมกันฝ้าระวังป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำสัตว์ เลี้ยงมาฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่

นพ.ศรายุทธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 2 พิษณุโลก ให้ สัมภาษณ์ภายหลังร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ที่ตลาดประชารัฐ ต.แม่ ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก ว่าสถานการณ์โรคพิษสุนัข บ้าในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าเมื่อเทียบกับ หลายปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากการค้นหาสุนัขเพิ่ม มากขึ้น และมีเครื่องมือตรวจที่ดี โดยเฉพาะพื้นที่ จ.ตาก มีโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุด เพราะมีสุนัขเพิ่ม มากขึ้น ทั้งสุนัขไทยและสุนัขต่างประเทศ แต่ยังไม่ พบคนไทยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

นครศรีธรรมราชแนะแนวระบอบเพิ่ม

นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวถึงสถานการณ์ โรคพิษสุนัขบ้าใน จ.นครศรีธรรมราชว่า ได้รับแจ้ง จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช พบการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข 9 ครั้ง ทีมสอบสวนโรคได้ค้นหาผู้สัมผัส พบกลุ่ม เสี่ยงต้องได้รับวัคซีน จำนวน 86 คน และเจ้า หน้าที่ได้ติดตามกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนจนครบทุก คน และขณะนี้พบการระบาดใน 6 อำเภอคือ อ.ทุ่งสง พบ 3 ครั้ง อ.ชะอวด พบ 2 ครั้ง ส่วนที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.จุฬารัตน์ อ.ทุ่งใหญ่ และ เขียวใหญ่ อำเภอละ 1 ครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มนการ ระบาดการติดเชื้อสุนัขบ้าในสัตว์เพิ่มขึ้น และ กระจายไปในหลายอำเภอ

กทม.ฉีดวัคซีนล่วงหน้า จันท.

นสพ.มนตรี วงศ์ศรีสุนทร หัวหน้ากลุ่ม ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์ สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงกรณีมีการแสดงความห่วงใยกลุ่ม เจ้าหน้าที่ยุบัติในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ว่าจะเป็นการจับสัตว์ฉีด วัคซีน หรือทำหมัน ที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า แต่หากเจ้าหน้าที่คนใดถูกสัตว์กัด เสีย หรือ ข่วนร่างกายจะได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องรอพิสูจน์ว่า สัตว์ตัวนั้นจะมีเชื้อ

พิษสุนัขบ้าอยู่ในตัวหรือไม่ และหากในระหว่างนั้นอีก 3-6 เดือน ยังถูกสัตว์กัดอีก ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพิ่มแต่อย่างใดไปจนกว่าจะครบ 6 เดือน

นสพ.มนตรีกล่าวว่ ในส่วนประชาชนทั้งเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ดูแลสัตว์จรจัดในชุมชน หากพบว่ามีการสัมผัสสัตว์ ไม่ว่าจะถูกสัตว์เลีย กัด ข่วน ก็จะไปฉีดวัคซีนให้ฟรีเช่นกัน เพราะถือว่าเป็นอาสาสมัครทำงานเพื่อชุมชน เพื่อสังคม

ด้าน นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.เปิดเผยว่า กทม.มีความห่วงใยใน ชีวิตและสวัสดิภาพของประชาชน ล่าสุดหลังจากที่ กทม.ตรวจหัวสุนัขและพบว่า มี 6 หัวติดเชื้อพิษสุนัขบ้า นั้น ได้มีการแจ้งประสานและติดตามตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ดูแลหรือสัมผัสกับสุนัขทั้ง 6 ตัว ไปทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสิ้น 198 คน

ทำศูนย์พักพิงสุนัขต้นแบบ

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. พร้อมนางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต รองผู้อำนวยการสำนักงาน กทม. เบื้องจวรรณ สีชฌนาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเขตประเวศ

นายทวีศักดิ์กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์พักพิงฯ สามารถรองรับสุนัขได้ 1,000 ตัว และแมว 200 ตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ทุกตัว ก่อนจะทำหมันภายใน 1 สัปดาห์ โดยกลุ่มที่ไม่ต้องผ่าตัดอาการ จะจับแยกกรงกับกลุ่มสัตว์ติดเชื้อ โดยกลุ่มนี้จะมีโอกาสถูกกลุ่มรักสัตว์ในพื้นที่ที่มาร่วมจัดกิจกรรมภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดคัดเลือกไปเลี้ยงถึงปีละ 100-200 ตัว ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. มีนโยบายให้ออกแบบและพัฒนาศูนย์แห่งนี้ ให้เป็นต้นแบบของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดในพื้นที่ กทม. โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 231 ล้านบาท คาดได้ผู้รับจ้างและสามารถปรับปรุงได้ปลายปีนี้

สพตปิดข่าว'หวัดนก'ระบาด

แหล่งข่าวในแวดวงสาธารณสุขแจ้งว่า ขณะนี้ประเทศไทยไม่ได้เจอแคว่กฤตโรคพิษสุนัขบ้า แต่ยังมีประเด็นเรื่องโรคไข้หวัดนกอีกด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ จ.นครราชสีมา ว่าพบสัตว์ป่วยตายในสวนสัตว์ จนนำไปสู่การตรวจสอบยืนยันว่าเป็นเชื้อไข้หวัดนก และยังพบในหลายจังหวัดอีก ซึ่งเรื่องนี้มีการประชุมกันของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกระทรวงศึกษาเข้าร่วมด้วย โดยมีการกำหนดแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ได้มีแนวทางการควบคุม แต่ยังไม่มีการแจ้งความตีหน้าใดๆ เพราะเรื่องนี้ไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะให้รับรู้ เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันในการป้องกันโรค

"สัตว์ในสวนสัตว์ ใน จ.นครราชสีมา ที่ป่วยตายนั้น ไม่ใช่สัตว์ปีก แต่เป็นเสือปลา อีเห็น ชะมด และอื่นๆ และมีเจ้าหน้าที่สัมผัสสัตว์จำนวนมาก เมื่อมีการตรวจพบว่า สัตว์เป็นไข้หวัดนก และสามออกไปนอกสวนสัตว์ด้วย แพทย์จึงเอะใจและได้ส่งข้อมูลให้กรมควบคุมโรค และทราบว่าจะคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้มีการประชุมลับ และเชิญกรมปศุสัตว์มาให้ข้อมูลแล้ว"

แหล่งข่าวกล่าว

เชื้อรุนแรงขึ้นหวั่นลามสู่คน

แหล่งข่าวกล่าวว่ ส่วนตัวเห็นว่าควรแจ้งให้แพทย์รักษาคนได้รับทราบ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาด เนื่องจากหากแพทย์ไม่ได้รับแจ้งว่า มีโรคไข้หวัดนกในสัตว์ เมื่อคนมารักษาด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แพทย์ก็ไม่ได้เอะใจหรือเฝ้าระวังถึงโรคไข้หวัดนกในคน และที่กลัวมากคือ หากไม่บอกข้อมูลจริง อาจจะทำให้เกิดการลุกลามไปทั่วประเทศ เพราะเท่าที่ทราบคือ เชื้อหวัดนก แม้จะเป็นเบอร์เดิม แต่เป็นเชื้อที่รุนแรงขึ้น เป็นการติดในสัตว์ 4 เท่าตามที่มีการตรวจพบ แสดงว่าเชื้อมีการปรับตัวสูงขึ้น และอนาคตหากยังมีการปกปิดข้อมูล และไม่ได้มีการดำเนินการที่เหมาะสม อาจทำให้เชื้อปรับตัวมาสู่คน และพัฒนาต่อไปติดต่อกับคนสู่คน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงมาก

แหล่งข่าวกล่าวว่ การไม่เปิดเผยข้อมูลการระบาดของโรคนี้ในสัตว์ ทำให้ สธ.ที่ดูแลโรคในคนไม่มีการตั้งรับที่เข้มข้นขึ้น หากคนติดโรคนี้ แสดงว่า ต้องมีการพบโรคในสัตว์มาก่อน ต่างประเทศก็จะตั้งคำถามประเทศไทยทันทีว่า เหตุใดไม่มีการรายงานการระบาดของในสัตว์ให้ต่างประเทศรับรู้ เพราะองค์การอนามัยโลก องค์การอนามัยโลก มีการกำหนดว่า หากมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ต้องรายงานทันที เพื่อให้ประเทศอื่น โดยเฉพาะที่ใกล้กันได้เฝ้าระวัง

ปศุสัตว์โคราชปฏิเสธข่าว

นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวเกิดโรคระบาดไข้หวัดนกในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ว่ายืนยันว่าไม่มี โรคไข้หวัดนกเป็นเชื้อโรคที่ติดต่อกับสัตว์สู่คนได้ หากมีการระบาด ทางจังหวัดต้องประกาศให้ทราบโดยทันที เป็นไปไม่ได้ที่จะปิดบังข่าวแบบนี้ไว้ ที่ผ่านมากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกอำเภอได้ออกตรวจสัตว์ปีกอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนในปริมาณมาก ที่ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้จัดทำในรูปแบบฟาร์ม เพื่อให้ง่ายแก่การดูแลรักษาความสะอาด และการป้องกันนกเข้ามาแพร่เชื้อได้

เดงฟ้าผ่า'ผู้ว่าการยางฯ' สร้างเรื่องฉาวไม่หยุด จับตา'ริธซ์'ไป'ใคร'จะมา

ในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 สั่งเดงฟ้าผ่า นายริธซ์ สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี "เพื่อประสิทธิภาพและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของ กยท."

ข้อขัดข้องและปัญหาล่าสุดที่เป็นพางเส้นสุดท้ายส่งให้นายริธซ์ หลุดจากตำแหน่งนั่นก็คือ การดันทุรังออกประกาศว่าจ้างให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการเก็บ "เงินเชส" หรือเงินค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร (CESS) โดยวิธีเทิร์นคีย์หรือเหมารวมเบ็ดเสร็จซึ่งเวดวงจัดซื้อจัดจ้างก็รู้ซึ้งไส้ดีว่ามีรูรั่วไหลมโหฬาร

ที่สำคัญคือ การว่าจ้างรับเหมามาทำแทนนี้ กยท.จ่ายค่าจ้างอย่างงามให้เอกชน คิดในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเชสที่จัดเก็บได้ในแต่ละปี

เอาง่ายๆ หากประเมินจากยอดจัดเก็บเงินเชสปีที่แล้ว 2560 ซึ่งตกประมาณ 9,300 ล้านบาท ก็เท่ากับว่าต้องเสียเงินจ้างเอกชนปีละ 450 ล้านบาทต่อปี ตามกำหนดสัญญา 5 ปี เบ็ดเสร็จไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

ไม่รู้ว่านายริธซ์ ซึ่งต้นทูนต่ำตมตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเป็นผู้ว่าการยางฯ เจอเสียงชาวสวนยางไล่ลงเวทีมาตลอดไปสววมหัวใจเสือกินเนื้อสิงห์มาจากไหนจึงหาญกล้าดันทุรังทำเรื่องเช่นนี้ ทั้งไม่สนเสียงทักท้วงของชาวสวนยางที่เป็นผู้แบกรับภาระเงินเชสแทนผู้ส่งออก ทั้งไม่สนเสียงคัดค้านจาก นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สั่งให้ กยท.ไปทบทวนเรื่องนี้ใหม่ พุดง่าย ๆ คือไม่เอาด้วยนั่นแหละ

หรือนายริธซ์ ถือดีว่ามี "ลูกพี่" ที่ชื่อ "บิ๊กเบียร์" - พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ดกยท.) เป็นแม่ก้อปชั่นนี้ จึง

ใส่เกียร์เดินหน้าสถานเดียว เพราะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต้องได้ไฟเขียวจากบอร์ด กยท. ด้วยก็มิรู้ได้

เมื่อรัฐมนตรีส่งสัญญาเดือนเท่าไหราก็ไม่ฟัง ทั้งกระเสเืองทั้งแผ่นดินดั่งกระหิม การสั่งเข็ดตนายริธซ์ เป็นแพะบูชายัญในจังหวัดร้อยเอ็ดเรียกเสียงเฮได้บ้างเล็กน้อยจากเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งชุมชนมีอบเข้ากรุงในปลายเดือน มี.ค.นี้ โดยจะผนึกพลังกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของ กยท.(สร.กยท.) เพื่อกดดันให้รัฐบาลลงมือจัดการกับผู้ว่าฯและบอร์ด กยท. สั่งเวยกการจ้างเอกชนเก็บเงินเชส

แต่คำสั่งปลดฟ้าผ่านายริธซ์ ก็แค่เบรคเกมชั่วคราว เพราะเป้าหมายใหญ่ยังไม่ได้รับการชำระสะสาง เนื่องจากการประชุมบอร์ด กยท. เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561 ที่ผ่านมามีได้นำข้อเสนอของเกษตรกรชาวสวนยาง เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (คยท.) และ สร.กยท. ที่เรียกร้องให้ยกเลิกการดำเนินจัดหาผู้รับจ้างบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร (CESS) และ ยกเลิก TOR เข้าพิจารณาและมีมติให้ยกเลิกตามข้อเรียกร้องแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงการชะลอการดำเนินการเพื่อรอการพิจารณาตีความข้อกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกาเท่านั้น

กล่าวสำหรับภารกิจอื้อฉาวของนายริธซ์ ล่าสุดนี้ สะท้อนให้ความเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนของนายริธซ์ อย่างเสมอต้นเสมอปลาย นับแต่เข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าฯ กยท. เพราะหากย้อนไปไม่นานเมื่อประมาณเดือน พ.ย. 2560 นายริธซ์ ก็เพิ่งถูก "บิ๊กฉัตร" พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. กระทรวงเกษตรฯ ขณะนั้น ตั้งคณะกรรมการสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ของนายริธซ์ ตามข้อเรียกร้องของชาวสวนยางคราวนั้น นายริธซ์ เจอข้อกล่าวหาว่าเหยียดว่าล้มเหลวในการบริหาร กยท. ทั้งไม่มีความโปร่งใสในการปฏิบัติ



นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

หน้าที่ ทั้งการทำให้ราคายางตกต่ำ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มพวกพ้องตัวเอง ทั้งการซื้ออู่ยให้เกษตรกรในราคาที่แพงกว่าท้องตลาด จนถึงการจัดตั้งบริษัท ร่วมทุนยางพาราไทยจำกัด กับบริษัทส่งออก 5 เลือการยาง ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางกลุ่ม

ถึงขนาดที่ "บิกัดัวร์" พู่ว่า "... ราคายางที่ตกต่ำ เพราะมีเอกชนบางรายตั้งใจกดราคาขายในประเทศ จะต้องรอผลสอบสวนให้ได้ข้อสรุปก่อน และหากพบว่าผิดก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายและปลดออกจากตำแหน่ง..."

แต่ นายธีรัช ก็รอดมาได้ แถมในอีกเดือนถัดมา คือ ต.ค. 2560 ก็ตั้งเรื่องจัดจ้างเอกชนเข้ามาจัดเก็บเงินเชสเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด กยท. โดยมีรายงานอยู่ที่ประชุมบอร์ด กยท. ยังไม่เคยเผยแพร่ให้กลับมาศึกษาผลดีผลเสีย

ทว่า เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2561 นายธีรัช ก็ลงนามในประกาศ กยท. เรื่องประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางพาราออกนอกราชอาณาจักร (cess) โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านรอบด้าน รวมทั้ง รวบรวมกระทรวงเกษตรด้วย โดยสาระสำคัญของที่โออาร์ เป็นการว่าจ้างแบบเหิรณคีย์ ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2566 คิดอัตราค่าจ้างจัดเก็บไม่เกินร้อยละห้าของค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ และหลักประกันสัญญา มีมูลค่าจำนวนเงิน 100 ล้านบาท

จากนั้น เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561 บอร์ด กยท. จึงมีมติให้ว่าจ้างเอกชนเข้ามาจัดเก็บเงินเชสตามที่ผู้ว่า กยท. ได้ลงนามในประกาศเชิญชวนไปก่อนหน้านี้

ในแถลงการณ์ของ สร.กยท. ซึ่งเคลื่อนไหวหวัดคัดค้าน

เรื่องนี้มาโดยตลอด ได้อธิบายและชี้ให้เห็นความไม่ชอบมาพากลว่า ตามกฎหมายการยางแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้บุคคลใดส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักรต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมให้ กยท. ตามอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยมีการเชื่อมโยงระบบ National Single windows หรือ NSW ระหว่างกรมศุลกากร และ กยท. อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินจ้างเอกชนมาจัดเก็บแต่อย่างใด

และเมื่อ สร.กยท. ติดตามโครงการจัดจ้างเอกชนมาจัดเก็บเงินเชสโดยอ้างว่าเพื่อแก้ปัญหาความรวดเร็วไหลและโปร่งใสในการจัดเก็บ กลับพบการป้ายเปี่ยง และเห็นความไม่ถูกต้องในข้อมูลที่บอร์ด กยท. , ผู้ว่า กยท. และประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ นำมาชี้แจง

เช่น การสมมติตัวเลขให้ กยท. สามารถจัดเก็บเงิน CESS ได้เพียงประมาณ 7,000 ล้านบาท หรือ 8,000 ล้านบาท ทั้งที่ข้อเท็จจริงในปี 2560 จัดเก็บเงิน CESS ได้ประมาณ 9,300 ล้านบาท พร้อมกล่าวอ้างการที่ กยท. ต้องคืนเงิน CESS ประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามีกรจ่ายคืนเงิน CESS ในปี 2558 เพียงประมาณ 100 ล้านบาท และการจ่ายเป็นไปตามระเบียบที่สามารถให้ผู้ส่งยางออกขอคืนได้

ณ เวลานั้น บทบาทนายธีรัชใน กยท. จบไปแล้วแม้จะกินเงินเดือนจาก กยท. แต่ "บิกัดัวร์" ประธานบอร์ด กยท. ยังอยู่ และโครงการจัดจ้างเอกชนเก็บเงินเชส ก็ยังอยู่ ต้องรอดูว่าระหว่าง "บิกัดัวร์" กับนายเกษฎา บุญราช รวบรวมกระทรวงเกษตรฯ ที่เป็นสื่อข้ามหัวมาจากมหาดไทย ซึ่งยืนอยู่คนละฟาก ใครจะอยู่ใครจะไป ■